



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีทุกช่อง	<p>การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สธ.</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ก.สาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ในประเด็น “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สธ.และผู้เข้าร่วมประชุมเฝ้ารับเสด็จ</p>
มติชน TNN ThaiPBS	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า วันที่ 2 ก.ย.นี้ รพ.ที่ให้บริการแพทย์แผนไทย 13 แห่ง ได้แก่ รพ.เด่นชัย จ.แพร่ รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี รพ.เสนาให้ จ.สระบุรี รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รพ.พล.จ.ขอนแก่น รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง และรพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส กทม. จะเปิดคลินิกให้บริการยาเสพติด 2 ตำรับ คือ น้ำมันกัญชาสูตรนายเดชา และตำรับสุขไสยาสน์ สัปดาห์หน้าจะเชิญรพ.ทั้งหมดมาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานการจ่ายยาเสพติด รวมทั้งทำโครงการศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลควบคู่กับการรักษาน้ำมันกัญชาของนายเดชา และติดตามประเมินผลข้างเคียงของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จะวางระบบร่วมกับ อย. และ สป.สธ.</p> <p>ส่วนน้ำมันกัญชาสูตรนายเดชาจะปรับสูตรจากความเข้มข้น 3% เป็นความเข้มข้น 1% ซึ่งจะผลิตได้กว่า 1 ล้านขวด ใช้กับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้กับนายเดชา 2.5 หมื่นคน และคนที่มีกลุ่มอาการเดียวกันแต่ไม่ได้ลงทะเบียน นอกจากนี้เตรียมขอกัญชาของกลางจาก ป.ป.ส. เพิ่มอีก 3 ตัน โดยจะนำไปผลิตยาเสพติดกัญชาสูตรนายเดชา 2 ตัน อีก 1 ตันนำมาผลิตตำรับอื่นใน 16 ตำรับ</p>
มติชน สวท. สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ชี้แจงว่า ผู้ป่วยที่แจ้งการครอบครองยาเสพติดก่อนวันที่ 21 พ.ค. ถ้ายังมียาเหลืออยู่และยังไม่ได้เข้ารับการรักษ สามารถใช้ยาที่เหลืออยู่ต่อไปได้จนกว่าจะได้รับการรักษาและได้รับยาจากสถานพยาบาล</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว รพศ.อุดรธานี เปิดให้บริการคลินิกกัญชาเป็นวันแรก นพ.ณรงค์ ชาติเดช ผอ.รพศ.อุดรธานี นำคณะแพทย์และเภสัชกรให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะ 3-4 กลุ่มประคับประคอง</p> <p>-นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จ.นครราชสีมา เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ และรพ.มหาสารคามนครราชสีมา ตั้งแต่ 17 ส.ค. โดยช่วงแรกจะให้คำปรึกษาและลงทะเบียนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ ส่วนน้ำมันกัญชาอยู่ระหว่างการส่ง</p>
มติชน ผู้จัดการออนไลน์	<p>-เสนอข่าว ที่รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มีผู้ป่วยเข้าพบ นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง เพื่อประเมินผลการใช้น้ำมันกัญชาในรักษาโรคของแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยน้ำมันกัญชา เช่น โรคแพภูมิตัวเอง โรคเบาหวานและความดันสูง พบว่าอาการดีขึ้น</p>
มติชน มติชนออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดประชุมวิชาการ ASEAN Health Wisdom Conference 2019 ที่ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี มี 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา และไทย นำนวัตกรรมดูแลสุขภาพตามปรัชญาตะวันออกมาจัดแสดง โดยสปป.ลาวได้นำเสนอข้อมูลว่ามีการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนลาวในหลายโรค เช่น ริดสีดวงทวาร รูมาตอยด์ มะเร็งกระดูก แต่ใช้ร่วมกับพืชสมุนไพรอื่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>บัญชีทรัพย์สินรวมต.</p> <p>-เสนอข่าว ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ไม่มีคู่สมรส มีทรัพย์สิน 4,248,828,812 บาท หนี้สิน 50,255,070 บาท นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มีทรัพย์สิน 42,308,014 บาท มีหนี้สิน 3,362,973 บาท</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>พาราคออด</p> <p>-เสนอบทความว่า การสนับสนุนการยกเลิกสารพิษ 3 ชนิดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ได้สร้างความหวังให้กับองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วประเทศ ขณะที่ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ระบุว่า กำลังตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและพิจารณาแนวทางในการยกเลิกสารพิษ ซึ่งคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จากนั้นไปต้องจับตาดูว่าการประกาศแบนสารพิษ 3 ชนิดของนายอนุทิน และน.ส.มนัญญา จะเกิดได้จริง หรือเป็นวิธีการที่นักการเมืองนิยมปฏิบัติเพื่อให้ภาคเอกชนวิ่งเข้าหา โดยมีข้าราชการเป็นกำลังสำคัญตามข่าวสื่อในวงการเกษตร แต่หากพรรคภูมิใจไทยทำได้จริงตามที่ประกาศไว้ เลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนจะให้การสนับสนุน</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p>ราคายารพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้รับรายงานผลการชี้แจงราคาขายและเวชภัณฑ์ของรพ.เอกชน มี 15 แห่งที่ไม่แจ้งข้อมูลการการค้าภายในได้ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงเหตุผล และมีประชาชนเข้ามาเช็คราคายารพ.เอกชนผ่านเว็บไซต์กรมการค้าภายใน เฉลี่ยวันละ 1 หมื่นราย</p>
มติชน คมชัดลึก เดลินิวส์	<p>จับคลินิกศัลยกรรม</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ชนันท์ สารถวัลย์แพศย์ ผกก.4 บก.ปคบ. เปิดเผยกรณีตำรวจ ปคบ. ร่วมกับ อัย.และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจค้นฟลอค้า คลินิก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ที่มีไฮโซน้ำหวาน เป็นผู้บริหารว่า คดีแบ่งเป็น 2 ส่วน 1.กรณีผู้เสียหายแจ้งว่าได้รับการฉีดยาฟิลเลอร์จากคนที่ไม่ใช่แพทย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบไปยังแพทย์สภา หากบุคคลที่ฉีดไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จะออกหมายเรียกเข้าพบพนักงานสอบสวนต่อไป 2.ด้วยตาต่างๆ ที่พบในคลินิก ทั้งฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ และยาชา พบว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียน ไม่มีเลขจดแจ้งเครื่องสำอาง จึงส่งตรวจสอบร่วมกับอัย. แต่ตัวคลินิกได้ขออนุญาตถูกต้อง เบื้องต้นเข้าช่วยความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ยา และ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
มติชน ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ทวีช่อง NBT, ThaiPBS, TNN	<p>พัฒนาสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานแถลงนโยบายการพัฒนาสมุนไพรไทยสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาล ในโครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก และเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง นพ.มรุต จิระเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รอง ผอ.สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยสร้างเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด สมุนไพรไทย ตำรับไทย มรดกโลก ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 1.การอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามตลาดที่ได้รับการส่งเสริม 2.การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำ ได้แก่ KING POWER และ CP X-TA 3.การออกนิทรรศการแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ 4.การเพิ่มช่องทางการขาย โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ สสว. จะสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ให้มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพความปลอดภัย และมีประสิทธิผล พัฒนาคุณภาพสารสกัด พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการขายทั้งในและต่างประเทศ</p>
สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 9, NBT	<p>รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานมอบนโยบาย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น พร้อมทั้งมอบรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น 24 กองทุนฯ และกล่าวว่า การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จ โดยมีอบต.และเทศบาลทั่วประเทศ 7,736 แห่ง หรือร้อยละ 99 ร่วมจัดตั้งและดำเนินงานกองทุนฯ ส่งผลให้เกิดโครงการสุขภาพที่ดี ช่วยให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงบริการสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์	<p>สร้างรพ.จักษุบ้านแพ้ว</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่รพ.จักษุบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้าง รพ.จักษุบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญทางตาและลดความแออัดของผู้มารับบริการ โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบ ราชอาณาจักร	<p>ของบฯ สร้างอาคารจอดรถ รพ.สิงห์บุรี</p> <p>-เสนอข่าว นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.สิงห์บุรี พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือต่อ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ชี้แจงปัญหาการก่อสร้างอาคารจอดรถ รพ.สิงห์บุรี ที่ผ่านมาผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้ต้องบอกเลิกสัญญา และการเปิดประมูลหาผู้รับเหมารายใหม่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณ จึงขอให้ช่วยจัดสรรงบประมาณปี 2563 เพื่อก่อสร้างต่อ</p>
ทีวีช่อง 5,NBT	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล ร่วมกับ นพ.สจ. ผอ.รพ.ทุกจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมเปิดโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก โดยให้จิตอาสาส่วนร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกจังหวัดและต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ได้แก่ กำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน รพ.และสถานที่ราชการ</p>
ไทยโพสต์ ไอเอ็นเอ็น สำนักข่าวไทย	<p>โรคนิวโมเนีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคนิวโมเนียติดมักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 1-2 เท่า กลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูง ผู้หญิงที่มีบุตรแล้ว ผู้ป่วยเบาหวาน ธาลัสซีเมีย โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิว 1.ความอ้วน 2.ได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากการรับประทานหรือตั้งครรภ์ 3.ได้ยาลดไขมันบางชนิด ทำให้คอเลสเตอรอลในน้ำดีสูง 4.ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมาก ๆ 5.การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว การรักษาที่ดีที่สุด คือ การผ่าตัดโดยใช้กล้องส่องผ่านทางช่องท้อง ผู้ป่วยที่เป็นนิวโมเนียนี้อาจตรวจพบตอนไปตรวจรักษาโรคอื่น แพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดเพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจมีการอักเสบและมีโรคแทรกซ้อนตามมา สามารถป้องกันได้โดยลดอาหารที่มีไขมันและออกกำลังกายเป็นประจำ</p>
ไทยโพสต์	<p>คลินิกเลิกบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลรพ.สงฆ์ พบว่า ในจำนวนพระสงฆ์สามเณรที่อาพาธ 59,000 รูป มีประวัติการสูบบุหรี่ประมาณ 18,000 รูป คิดเป็นร้อยละ 30 รพ.สงฆ์จึงได้จัดตั้งโครงการคลินิกเลิกสูบบุหรี่เพื่อให้คำปรึกษา โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีพระภิกษุ สามเณรที่เข้าร่วมโครงการประมาณร้อยละ 10 เลิกสูบบุหรี่ได้ ตั้งเป้าหมายต้องไม่มีพระสงฆ์ สามเณรสูบบุหรี่ และรพ.สงฆ์เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%</p>
ไทยโพสต์	<p>ทูตด้านสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิตและกองประกวด Miss Thailand World 2019 ตกลงร่วมมือกันเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์การทำงานด้านสุขภาพจิตของ สธ. โดยสนับสนุนให้ เกรซ-นรินทร์ ชฎาภัทรวรโชติ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019 เป็นทูตด้านสุขภาพจิต เพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและเปิดใจรับฟังกันมากขึ้น</p>
เว็บไซต์ ThaiPBS	<p>ผลกระทบจากไมโครพลาสติก</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ระดับไมโครพลาสติกในน้ำดื่มปัจจุบันยังไม่พบว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะร่างกายมนุษย์ไม่สามารถดูดซึมไมโครพลาสติกได้ พร้อมสนับสนุนให้ศึกษาความเสี่ยงไมโครพลาสติกเพิ่มเติมเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อมนุษย์ในปัจจุบันมีค่อนข้างจำกัด</p>
สยามรัฐ	<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว จากข้อมูลสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 6 ส.ค. 2562 จ.เชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดกว่า 13,460 ราย เสียชีวิต 2 ราย สูงกว่าตลอดทั้งปีของปี 2561 ที่มีผู้ป่วย 10,863 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ โรคไข้หวัดใหญ่สามารถระบาดไปยังผู้คนรอบข้าง และมีโอกาสพัฒนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>